

ภาษาไทย

اللغة التايلاندية



فضل الصحابة وحقوقهم

ความประเสริฐของซอฮาบะฮ์และสิทธิ์ของพวกเขา

ชัยคุ ดร.อัยซิม บิน มุฮัมมัด ซัรฮาน

อดีตอาจารย์ประจำมัสยิดอันนะบะวี
และที่ปรึกษาสถาบันอัชซุนนะฮ์

فضل الصحابة وحقوقهم

ความประเสริฐของซอฮาบะฮ์และสิทธิของพวกเขา

ชัยค์ ดร.ฮัยษัม บิน มุฮัมมัด ซัรฮาน

อดีตอาจารย์ประจำมัสยิดอันนะบะวี

และที่ปรึกษาสถาบันอิซซุนนะฮ์

ความประเสริฐของซอฮาบะฮ์และสิทธิของพวกเขา

(ภาษาไทย)

ซอฮาบะฮ์ คือคนที่มีจิตใจดีที่สุดในประชาชาตินี้. และมีหัวใจที่ดั่งามที่สุด มีความรู้ที่ลุ่มลึกที่สุด และมีความเสแสร้งน้อยที่สุด พวกเขาคือผู้ที่ รู้ดีที่สุดในประชาชาตินี้ ถึงเจตนารมณ์ของอัลลอฮ์ที่ปรากฏในคัมภีร์ของพระองค์ และรู้ดีที่สุดถึงเจตนารมณ์ของท่านนบี ในซุนนะฮ์ต่างๆ ของท่าน และเป็นมนุษย์ที่ปฏิบัติตัวสอดคล้องที่สุดต่ออัลกุรอานและซุนนะฮ์ เป็นผู้ให้คำแนะนำตักเตือนที่สมบูรณ์แบบที่สุด และห่างไกลจากสิ่งอูตรีและอารมณ์ใฝ่ต่ำมากที่สุด

และจากสิทธิต่างๆของพวกเขาเหนือพวกเรา คือ

❖ การยอมรับในสิ่งที่ถูกยืนยันถึงความประเสริฐของพวกเขา และยอมรับ ในสิ่งที่ถูกต้องจากความประเสริฐของพวกเขา

❖ มีความรักต่อพวกเขาด้วยหัวใจ และแสดงความพอใจต่อพวกเขา ผ่านคำพูด เนื่องจาก พวกเขาเป็นผู้ที่รุดหน้าไปก่อนและเนื่องจากพวกเขาสร้างคุณประโยชน์ในการทำคุณธรรมความดี

❖ จะต้องสนองรับจากพวกเขา และเลียนแบบพวกเขาด้วยดี พร้อมทั้งมีจิตใจที่ ไสสะอาด ปราศจากความโกรธเคืองต่อพวกเขาหรือริษยาต่อคนใดคนหนึ่งจากพวกเขา.

❖ จะต้องมีกัณเฑาะพ้อมถึงข้อห้ามในการด่าทอ หรือสาปแช่งพวกเขา ด้วยข้อห้ามที่รุนแรง เพราะสิ่งดังกล่าว เป็นสิ่งที่ค้านกับสิ่งที่ ถูกกล่าวถึงในอัลกุรอาน จาก การให้คำรับรอง และชมเชยต่อพวกเขา และคำมั่นสัญญา ต่อพวกเขาในเรื่องที่ดี

งาม และในการกระทำเช่นนั้นเป็นการเสียมารยาทต่อท่านนบี ซึ่งได้มีคำสั่งให้รักพวกเขา และท่านได้ห้าม จากการตำหนิพวกเขา โดยท่านได้กล่าวว่า

فقال: لا تسبوا أصحابي والذى نفسى بيده لو أنفق أحدكم ملاء أحدٍ ذهبًا
ما أدرك مُدَّ أحدهم أو نصيفه

พวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตำหนิขอฮาบะห์ทั้งหลายของฉัน หากแม้ว่า คน
หนึ่งคนใดในหมู่พวกท่าน บริจาคทองคำเท่าภูเขาสูงสุดแล้วไซ้ ก็ยังไม่เท่าการ
บริจาคนึงกำมือ หรือเพียงครึ่งกำมือของพวกเขาเลย"

❖ ระวังจากการเจาะลึกในสิ่งที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างพวกเขา พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่า พวกเขาทั้งหลาย เป็นผู้ที่วินิจฉัย ที่จะได้รับ การตอบแทนความดี ดังนั้นผู้ที่วินิจฉัยถูกต้อง เขาจะได้รับ สองความดี และผู้ที่ผิดพลาด เขาจะได้รับ หนึ่งความดี และความผิดพลาดของพวกเขา จะได้รับการอภัยโทษเนื่องจากการใช้ความพยายามวินิจฉัย ของเขา

❖ การระมัดระวังจากการเผยแพร่ สิ่งที่ถูกพาดพิงไปยังคนใดคนหนึ่ง จากพวกเขา จากสิ่งที่ไม่ดีงาม เพราะโดยส่วนใหญ่ล้วนเป็นเรื่องโกหกและอุปโลกขึ้น

❖ และสิ่งที่ถูกยืนยันจากพวกเขาในสิ่งดังกล่าว แท้จริง มันไหลเจิ่งนอง อยู่ใน มหาสมุทรแห่งความดีงามอันมากมายของพวกเขา

❖ มีการยึดมั่นถึงความเหลื่อมล้ำในความประเสริฐ ของพวกเขา และ พวกเขา ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นผู้ที่มีความประเสริฐทั้งสิ้น โดยผู้ที่ประเสริฐที่สุดจาก บรรดาพวกเขาคือบรรดา คอลิฟะห์ผู้ปราศเปรื่อง ถัดจากนั้น ก็คือสิบคนที่ได้รับรอง สวรรค์ ถัดจากนั้นก็คือนักร่วมสงครามบะดร์และถัดจากนั้น คือบรรดาผู้ให้สัตยาบรรณ



การขอคู่ออให้แก่พวกเขาให้ได้รับความเมตตาและขอภัยโทษให้แก่

พวกเขา

